

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2023

Số: /TB-HĐPH

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, công chức tham mưu công chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vắng có lý do các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng đã thông qua báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023. Các đại biểu đã thảo luận về các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các đại biểu dự họp phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

## I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Kết quả đạt được

Trong năm 2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được các cấp ủy Đảng và UBND các cấp quan tâm, thực hiện nghiêm túc, nội dung có trọng tâm, bám sát chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản được lựa chọn phù hợp với địa bàn và đối tượng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là sự phổ biến của hình thức tuyên truyền thông qua mạng xã hội.

Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng đã chủ động tham mưu tổ chức hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với sự tham gia, phối hợp của các thành viên Hội đồng như Cuộc thi trực tuyến, các Hội thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như:

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn mang tính chất một chiều từ cơ quan quản lý nhà nước, chưa kịp thời nắm bắt tình

hình dư luận xã hội, nhu cầu người dân đang quan tâm để chuẩn bị nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm.

- Một số sở, ngành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, đối tượng tuyên truyền chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu triển khai bằng văn bản.

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa tích cực, chủ động tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

## **II. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

Trong năm 2023, đề nghị các Ủy viên Hội đồng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 về hoạt động của Hội đồng trong năm 2023; xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; đảm bảo các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; tránh tình trạng ban hành kế hoạch mang tính hình thức.

Xác định chủ đề, nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung các nội dung có tác động lớn đến xã hội, liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như các vấn đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận.

Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, phổ biến, giáo dục pháp luật dựa trên nhu cầu của người dân, truyền thông các dự thảo chính sách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên, cần đầu tư và triển khai mạnh mẽ để thật sự phát huy tính hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và Nhân dân.

Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng để mang lại hiệu quả cao, hướng mạnh về cơ sở, tập trung tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng đặc thù. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp các đối tượng tuyên truyền được tiếp cận nhanh và nhiều hơn các thông tin pháp luật.

Tiếp tục nhận rộng và phát huy các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điển hình, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc thi xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp tăng cường biên soạn, cập nhật các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khai thác, sử dụng, tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật hàng quý với các chuyên đề phù hợp.

3. Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Khẩn trương rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên tinh thần chất lượng, chỉ đề xuất công nhận, duy trì hoạt động những người đảm bảo các tiêu chuẩn: có kỹ năng; có thời gian và tâm huyết đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tích cực tham gia phổ biến pháp luật.

4. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hoạt động cụ thể với cách thức phù hợp. Có các giải pháp cụ thể nhằm huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xác định yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới là đáp ứng nhu cầu của người dân, thực chất, hiệu quả; vừa thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật vừa đánh giá hiệu quả để kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hiệu quả cuối cùng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức biết, hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình để không vi phạm pháp luật và bảo vệ mình trước pháp luật.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh từ năm 2023 trở đi phân bổ kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho các đơn vị để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và thuận lợi trong việc thanh, quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính và Kho bạc.

Trên đây là Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đề nghị các Ủy viên Hội đồng, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam-Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (b/c);
- Các PCT, Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐPH.

**TM. HỘI ĐỒNG  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  
Võ Thị Xuân Đào**